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4. FUNDUR Í STJÓRN FRAMKVÆMDASJÓÐS FERÐAMANNASTAÐA 

Fjórði fundur í stjórnar Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða var haldinn þriðjudaginn 18. Oktober 

2011  kl. 08:30 í fundarherbergi Ferðamálastofu að Geirsgötu 9. 

Viðstaddir: Albína Thordarson arkitekt FAÍ formaður, Anna G. Sverrisdóttir fulltrúi Samtaka  

ferðaþjónustunnar (SAF) og Guðjón Bragason fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, Sævar 

Skaptason fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF). 

Frá FMS: Af hálfu Ferðamálastofu sátu fundinn Sveinn Rúnar Traustason og Katrín Gylfadóttir.  

1. Fundargerð stjórnar frá 12. Október 2011 

Fundargerð er samþykkt. 

2. Drög að starfsreglum stjórnar. 

Verklags- /starfsreglur voru samþykktar af stjórn. 

3. Umsóknareyðublað, auglýsingu og vefauglýsingu Framkvæmdasjóðsins. 

Farið var yfir umsóknareyðublað, auglýsingu og vefauglýsingu fyrir Framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða árið 2012, þær lagfærðar og samþykktar.  

Nauðsynlegt er að eyðublöð sjóðsins verði vönduð og best ef hægt er að fylla inn rafrænt á netinu.  

Stjórnin  felur FMS að kanna möguleikaá samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð 

4. Tímatafla vegna funda og styrkveitinga Framkvæmdasjóðsins 

Tímatafla vegna funda og styrkveitinga Framkvæmdasjóðsins samþykkt.   

5. Önnur mál 

Stjórn sjóðsins óskar eftir að fá gögn frá Umhverfisráðuneytinu um stöðu Geysismáls.  

Albína mun hafa samband við Umhverfisráðuneytið og biðja um skýrslu sem var skilað inn 1998 um 

Geysi. 

Næsti fundur verður þriðjudaginn 1. nóv. kl. 08:30 

Fundi slitið 10:50. 

Reykjavík 18.nóv. 2011/Katrín. 


